
กสส.เตือนสหกรณ์ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตยางพาราสมาชิก 
ระวังการค้าขายแบบเก็งก าไร 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตือนสหกรณ์ติดตามราคายางใกล้ชิด แนะดูแลเฉพาะผลผลิตยางของสมาชิกเท่านั้น ไม่
ควรค้าขายแบบเก็งก าไร พร้อมประสานกรมสรรพากรตรวจสอบผู้ส่งออกแฝงตัวใช้สหกรณ์เป็นฐานการส่งออ ก หวังหนี
ภาษี  

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่ าวถึงกรณีสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิด การผันผวนของ
ราคายางพารา ท าให้สหกรณ์ที่ท าการซื้อขายล้วงหน้าเสียหายนับหมื่นล้านบาทว่า เร่ืองนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้ง
เตือน และได้ให้ข้อมูลแก่สหกรณ์ชาวสวนยางโดยตลอดว่า การที่ราคายางสูงถึง 180 บาท เป็นราคาที่ค่อนข้างจะอัน ตราย 
ถ้าดูจากความต้องการ ปริมาณการสั่งซื้อ อีกทั้งได้ ให้ค าแนะน าว่าอย่าซื้อเก็บ ควรซื้อมาแล้ว ขายไป เพื่อท าก าไรสั้นๆ             
ซึ่งเร่ืองนี้หลายสหกรณ์รับฟังและได้ด าเนินการ แต่ที่ส าคัญการค้าขายแบบเก็งก าไร ที่ไม่มีสินค้าจริง คือรูปแบบการซื้อ
ขายกันล่วงหน้า สหกรณ์ไม่ควรท า ดังนั้น เมื่อทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติคงต้องเป็นที่ยุติกับราคาจริงของยางพารา               
ว่าราคาจริงของยางพาราควรเป็นราคาต้นทุนบวกผลก าไร 25-30% คิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย ยิ่งราคายางพารา
แพงมากเท่าไหร่ ผู้ซื้อก็จะมีปัญหา  ในขบวนการราคายางพาราจะต้องเห็นชอบด้วยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดการของสหกรณ์วันน้ี ธุรกิจเร่ืองการซื้อขายยางพารา คว รจะดูแล
เฉพาะผลผลิตของสมาชิก   ว่ามีปริมาณผลผลิตยางพารา เท่าไหร่ เป็นช่วงฤดูกรีดยางพาราหรือไม่  มีน้ ายางพาราออกมา
หรือเปล่า สหกรณ์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ก็ควรค านึงถึงสิ่งที่มีอยู่จริง คือ ซื้อขายจากสมาชิกที่มีปริมาณอยู่จริง 
รวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิกและขาย และการขายควรจะเข้าไปขายในตลาดประมูลของกรมวิชาการเกษตรที่มี
กระจายอยู่ทั่วภาคใต้  และภาคอีสาน เป็นรายสัปดาห์ หรือราย 1-2 วัน เพื่อที่จะระบายสินค้าออกไป ไม่ควร เก็บไว้กักตุน
เพื่อท า ก าไร หรือท าการซื้อขายล่วงหน้า จะท าให้เกิดผลกระทบ เพราะราคาผันผวนในขณะนี้ สหกรณ์ไม่ควรเก็บ
ระยะเวลาอันยาวนาน ยิ่งเก็บนานราคาจะจม และราคาจะขึ้นลงแบบไม่ปกติ  

“อย่างไรก็ตาม อยากแนะน าสหกรณ์ต้องระมัดระวังในเร่ืองนี้ คือ 1.สหกรณ์ต้องรับผิดชอบยา งพาราของสมาชิก 
เป็นหลัก ไม่ควรค้าโดยการซื้อยางนอกมาเก็งก าไร 2.ไม่ควรเก็บยางพารา  ต้องซื้อมาขายไปเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิก 
3.ไม่ควรท าธุรกิจแบบเก็งก าไร โดยท าการซื้อขายยางพาราแบบไม่มีสตอกสินค้า และ4.ต้องติดตามสถานการณ์ของราคา
ยางพาราอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสตอกของยางพารา ซึ่งขณะนี้ ผู้ส่งออกหลายประเทศ  มีสตอกยางพาราอยู่ในมือพอสมควร 
และต้องระมัดระวัง อย่างยิ่ง  โดยเฉพาะ ผลผลิตยางพาราที่จะออกในช่วงนี้ เพื่อเป็นการประกันความเสียหายให้แก่
สหกรณไ์ด้ในเบื้องต้น” 

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ส่วนสหกรณ์ที่เกิดความเสียหายจากการท าธุรกิจ ตรงนี้ ขณะนี้ ยังไม่สามารถป ระเมิน
ตัวเลขทั้งหมดได้ แต่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปตรวจสอบว่า จริงๆ แล้วมีการเ กิดความเสียหายขึ้น
หรือไม่  ซึ่งที่มีข่าวออกมาว่า สหกรณ์มีความเสียหายหมื่นล้าน พันล้าน หากสหกรณ์มีการค้าอย่างนั้น ต้องตรวจสอบดูว่า
สหกรณ์ไปเอาผลผลิตยางพาราที่ไหนมาขาย ค วามเสียหาย ธุรกิจเป็นหมื่นล้าน  คิดว่าสหกรณ์อาจจะไม่ได้ท า ยกเว้นมี
ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจ มาใช้สหกรณ์เป็นฐานในการท าธุรกิจ  ซึ่งเร่ืองนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมฯ ใน
พื้นที่ภาคใต้ทั้ง 2 เขต ไปศึกษา และติดตามแต่ละสหกรณ์ ในเร่ืองการท าการตลาดว่า มีการเกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยให้ได้
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ข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์  นอกจากนี้ กรมฯ จะประสานไปยัง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อส่งข้อมูลตรงนี้ให้
กรมสรรพากรไปด าเนินการ โดยเฉพาะผู้ส่งออกที่มาใช้สหกรณ์เป็นฐาน ในการส่งออก เพื่อหลบเลี่ยงภาษี เน่ืองจา ก
สหกรณ์จะได้รับการยกเว้นในเร่ืองภาษีในการท าธุรกิจต่างๆ  จะต้องมีการแก้ไขปัญหาน้ีอย่างจริงจังและเร่งด่วนต่อไป 
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